



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การพบติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศรายแรกในรอบ 101 วัน ว่า อยากรกระตุ้นให้ประชาชนไม่ยอมแพ้ ใจพลังใจ “อึด ฮึด ลู้” และใช้เหตุการณ์นี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล และยังคงมาตรการการดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากร สร. และอส.ทุกคน โดยกรมฯ ได้วางแผนติดตามความเครียดและความกังวลอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ ขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างมีสติ รับฟังด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนก ระมัดระวังข่าวลือและข่าวปลอมที่อาจแพร่ระบาด เน้นการรับข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพบว่าสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเศร้าหรือวิตกกังวลมากขึ้น ให้พูดคุยปรึกษากับคนใกล้ชิด หรือใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, isaranews, js100, thebangkokinsight, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, sanook, kapook, one31, business today)

-เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์วันที่ 4 ก.ย. มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 3 ราย และผู้ป่วยภายในประเทศ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้ป่วยสะสม 3,431 ราย รักษาหายแล้ว 3,277 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 96 ราย เสียชีวิต 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-นายสุทธิชัย หริยกุล อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย และนายณรงค์ ขาวนวล ประธานสันนิบาตเทศบาล จ.ระยอง ร่วมกันนำข้อเสนอของ กกก.สันนิบาตภาคตะวันออก มอบให้กับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เพื่อช่วยผลักดันให้ศบค.ผ่อนคลายกิจกรรมสันนิบาตการต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มีผู้ชมมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้มีการหมุนเวียนของรายได้ในแต่ละท้องถิ่น โดย รมช.สร. จะนำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nation

-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ภ.จว.ระนอง, พันโท สิทธิชัย บำรุงเขต เสนาธิการ ฉก.ร.25 พบผู้นำชุมชนที่ อ.ละอุ่น เพื่อร่วมหารือมาตรการป้องกัน COVID-19 ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านรับทราบถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศเมียนมา พร้อมวางมาตรการคุมเข้มปิดด่านพรมแดน เส้นทางเข้า-ออกด่านถาวรและจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง

ประเด็นผลกระทบ

1.พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาไท, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., js100, mcot, nationweekend, one31, innnews, newtv, acnews, thailandplus)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ระบุ ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 1 ราย เป็นชาย อายุ 37 ปี เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในจุดประจำตัวของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทำงานเป็นติเเจเปิดเพลงในร้านอาหารหลายแห่งก่อนจะเดินทางมาขึ้นศาลในวันที่ 26 ส.ค. และมีไข้วันที่ 29 ส.ค. จึงส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อและพบว่าติดเชื้อโควิด 19 จากการตรวจสอบผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้ต้องขังใน 32 คน ไม่พบเชื้อ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวอย่างเชื้อที่ได้จากผู้ป่วย มาถอดรหัสพันธุกรรม ทั้งนี้ สหิติของต่างประเทศพบว่าผู้ติดเชื้อที่ทำงาน 80% ไม่เผยแพร่เชื้อต่อ สถานการณ์ในครั้งนี้น่าจะไม่จะมีการแพร่ระบาดที่รุนแรง

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต คาดการณ์ว่า ผู้ต้องขังรายดังกล่าวน่าจะติดเชื้อมาจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ท่าท่องเที่ยวที่ร้านอาหาร หรือติดเชื้อจากคนในประเทศที่ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ แต่จากการประเมินสถานการณ์เชื่อว่าการแพร่ระบาดจะไม่รุนแรง สำหรับผู้ที่สงสัยว่าตนเองสัมผัสหรืออาจเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถเข้ารับการตรวจเชื้อฟรีที่รถเคลื่อนที่ตั้งแต่ 5 ก.ย. โดยจะส่งรถไปให้บริการที่ถนนข้าวสาร และจุดเสี่ยงอื่น ๆ

-นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย รอง นพ.สสจ.นนทบุรี เผยว่า ลงไปตรวจสอบสวนในพื้นที่ร้านอาหาร 3 วัน 2 คืน ถ.พระราม 5 หลังมีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีให้ปิดชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จากการสอบสวนโรคพบว่า มีผู้สัมผัสสูงประมาณ 20 คน ส่วนผู้รับบริการในร้านอ้างอิงจากข้อมูลจากการลงทะเบียนและในแอปฯ ไทยชนะ ได้ติดตามมาทั้งหมดและขอให้กักตัวดูอาการที่บ้านจนครบ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, sanook, kapook, bbc)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ต้องขังที่พักรวมกับ

ประเด็นข่าว

ผู้ป่วยในระหว่างการกักกันในแดนแรกรับ 34 ราย อาสาสมัครนักโทษ 2 ราย รวม 36 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยในระหว่างการขึ้นศาล ทั้งนายความ เจ้าหน้าที่เรือนจำ นักโทษร่วมคดีความ และนักโทษที่ร่วมรถโดยสาร รวม 20 ราย กลุ่มที่ 3 บุคคลในครอบครัว 5 ราย และยังมีเหลือในส่วนที่กักขัง.ต้องติดตามเพิ่มเติม และ กลุ่มที่ 4 สถานที่ทำงาน 3 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 5 ขณะนี้ ผวจ.นนทบุรี ได้มีคำสั่งให้ปิดให้บริการชั่วคราว และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำแล้ว, ร้านอาหาร 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 และ 3.ร้าน First Cafe ถนนข้าวสาร โดยทั้ง 2 ร้าน กทม.สั่งปิดบริการชั่วคราวแล้วเช่นกัน สรุปผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 78 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 511 ราย รวม 589 ราย (อยู่ระหว่างสัมภาษณ์เพิ่มเติม 34 คน) ทั้งนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยและมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก ใช้มาตรการควบคุมโรคด้วยการให้เข้ารับการกักกันตัว 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ป่วย ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และช่วงเวลาเดียวกับผู้ป่วย ซึ่งกลุ่มนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด กักกันตนเอง 14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาว่าต้องกักกันในสถานที่ใด ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคอยู่ระหว่างค้นหาผู้ที่อยู่ในสถานที่และในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจะทำการค้นหาเชิงรุกด้วยรถตรวจเคลื่อนที่ซึ่งนิรภัยพระราชทาน แต่หากมีจำนวนน้อยจะส่งทีมสอบสวนโรคไปเก็บสิ่งส่งตรวจรายบุคคล ขอให้ประชาชนที่เคยไปในสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วยปฏิบัติ ดังนี้ 1.อย่าตกใจ 2.ทบทวนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง และดูว่าวันที่ไปพบผู้ป่วยจะทำอะไรบ้าง 3.โทรเช็คความเสี่ยงของตนเองได้ที่เบอร์ 1422 หากพบว่ามีความเสี่ยงสามารถติดต่อไปที่สถานพยาบาลทุกแห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, บ้านเมือง, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, nationtv, js100)

-กรมควบคุมโรค แถลงพบนักโทษชายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ติดเชื้อโควิด 19 อาศัยอยู่ที่คอนโดบ้านสวนธน พุทธบูชา แขวงบางมด กับครอบครัว 5 คน ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พาทั้งหมดออกไปดูแลและกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเอาไว้ให้ ผลตรวจครอบครัว 5 คนเบื้องต้นเป็นลบ เหลือแม่และครอบครัวเพื่อนอีก 6 คน ที่จะตรวจหาเชื้อวันนี้

-ด้านนายเอกพงษ์ เดชฤทธิ์ ผู้จัดการนิติบุคคล คอนโดดังกล่าว เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคได้เข้ามาให้คำแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้าน และนำมาขยายประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร 3 อาคารที่อาจจะเป็จุดเสี่ยง ส่วนรอบนอกพื้นที่อาคารอื่นๆ นิติบุคคลจัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งหมด โดยผู้ติดเชื้อพักอาศัยบริเวณชั้นล่างของอาคารและไม่ได้สูงลิ้นกับใคร จึงไม่ค่อยใช้ลิฟต์ร่วมกับผู้อื่น และไม่ค่อยได้มาใช้พื้นที่ส่วนกลาง ส่วนเรื่องความสะอาด สำนักงานเขตจะเข้ามาดูแลเอง เพราะอาจมีสารคัดหลั่งได้ หลังจากนั้นจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, isaranews, js100, tnthailand, mthai)

-ศาลอาญา ออกข่าวแจกสื่อมวลชน กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในทัณฑสถานพิเศษ กทม. ว่า บุคคลดังกล่าวได้มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ศาลอาญา วันที่ 26 ส.ค. และเข้ารับการกักตัวในห้องแยกโรคก่อนส่งเข้าทัณฑสถานพิเศษ กทม. เบื้องต้น ศาลอาญาได้ตรวจสอบส่วนงานที่ผู้ติดเชื้อมาติดต่อในวันดังกล่าวทั้งหมด เพื่อคัดแยกและกักตัว จากนั้นแจ้งกรมควบคุมโรคและสปกม.นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีววินิจฉัยพระราชทานมาเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจ 150 ราย ไม่พบการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thebangkokinsight, mcot, innnews, nationtv)

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. กล่าวว่า การตรวจพบเชื้อโควิดเป็นการตรวจพบในนักโทษใหม่ในแดนแรกรับก่อนเข้าสู่แดนปกติ ที่เรือนจำทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง โดยกักรวมกับผู้ต้องขังอีก 32 คน ล่าสุดกรมราชทัณฑ์ได้ย้ายผู้ติดเชื้อจากเรือนจำไปรพ.ราชทัณฑ์แล้ว และกักกันผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเดียวกันต่อเนื่องจนครบ 14 วัน จากนั้นจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยประวัติการเดินทางของผู้ติดเชื้อ ดังนี้ วันที่ 12-26 ส.ค. อาศัยอยู่กับครอบครัวที่คอนโดฯสวนธน พุทธบูชา บางมด กทม. วันที่ 13 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 เวลา 24.00 - 02.00 น. วันที่ 14 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 5 เวลา 24.00 - 01.00 น. วันที่ 15 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 เวลา 24.00 - 02.00 น. วันที่ 16 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 5 เวลา 24.00 - 01.00 น. วันที่ 17 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 เวลา 24.00 - 02.00 น. วันที่ 18 ส.ค. ทำงานที่ร้าน First Cafe ถนนข้าวสาร เวลา 21.00 - 24.00 น. วันที่ 20 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 เวลา 24.00 - 02.00 น. วันที่ 21 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 5 เวลา 24.00 - 01.00 น. วันที่ 22 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 เวลา 24.00 - 02.00 น. วันที่ 23 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 5 เวลา 24.00 - 01.00 น. วันที่ 24 ส.ค. ทำงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 เวลา 24.00 - 02.00 น. วันที่ 26 ส.ค. ขับรถยนต์ส่วนตัวไปศาลรัชดาฯ วันที่ 29 ส.ค. อยู่บริเวณกักกันก่อนเข้าแดนปกติ วันที่ 2 ก.ย. เก็บตัวอย่างตรวจพบเชื้อโควิด 19 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ดังกล่าวในช่วงเวลาดังกล่าว หรือผู้ที่สงสัยไม่มั่นใจหรือกังวล รวมผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปฯ ไทยชนะให้ตรวจประเมินเบื้องต้นที่เว็บไซต์ BKK COVID-19 หากเข้าเกณฑ์จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปสอบสวนอาการ หากอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง กทม.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการ SWAB ตามจุดนัดหมายที่สะดวก และหากตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ จะรักษาให้ฟรีตามสิทธิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, thestandard

-นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.เขตบึงกุ่ม-คันนายาว พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่า โอกาสในการแพร่ระบาดของโควิด 19 รอบที่สองยังมีอยู่และเราทุกคนมีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยจากการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องเร่งสอบสวนโรคเพื่อเข้าไปดำเนินการกักกันโรคอย่างเร่งด่วนที่สุด ไม่ให้การแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-ไทยพีบีเอสออนไลน์ เช็กมาตรการคุมสถานบันเทิงที่ได้รับการปลดล็อกเฟส 5 นาน 2 เดือน หลังพบชายไทยอาชีพติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้นมี

ประเด็นข่าว

รายงานระบุว่าผู้ใช้บริการแอปฯ ไทยชนะเพียงแค่ 3 คน จึงมีคำถามว่าร้านที่พบผู้ป่วยมีการควบคุมตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดครบถ้วนหรือไม่ และหากไม่มีจะมีบทลงโทษอย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, nationtv

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ ย้ำในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและแพร่เชื้อได้ แต่สาเหตุที่ไม่พบการระบาดเนื่องจากที่ผ่านมาการ์ดไม่ตัก แต่ระยะหลังเริ่มหกละหลวมเหลือ 60% แนะนำเร่งฟื้นฟูวินัย พร้อมมีระบบตรวจหาเชื้อแบบเร่งด่วน ราคาถูก

2.ชี้แจงข่าวรัฐบาลไม่สนับสนุนวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกคำชี้แจงกรณีคอลัมน์ ลมเปลี่ยนทิศ นสพ.ไทยรัฐ เผยแพร่บทความอ้างว่า ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ ระบุว่า วัคซีนจากโปรตีนพิเศษในใบยาสูบที่พัฒนาโดย บ.ใบยา ไฟโตฟาร์ม จก. ของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ สามารถยับยั้งไวรัสโควิด 19 ได้ แต่ต้องผลิตด้วยโรงงานที่มีศักยภาพสูง และไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร ว่า ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สถาบันฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 จากใบยาสูบ มาอย่างต่อเนื่อง มีการปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการร่วมกันในการวิจัยพัฒนาวัคซีนในสัตว์ทดลอง จนถึงการทดสอบในคน ซึ่งบริษัทแจ้งว่าจะดำเนินการทดสอบในสัตว์ทดลองด้วยเงินทุนตนเองก่อน หากได้ผลดี จะขอรับการสนับสนุนจากสถาบันฯ ในขั้นตอนต่อไป จึงได้บรรจุแผนการวิจัยขั้นต่อไปในแผนค่าของงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบของ รมว.สธ. ส่วนการวิจัยเพื่อการผลิต สถาบันฯ ได้ช่วยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ ม.มหิดล ขยายการผลิตสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม

3.ภูเก็ตโมเดลเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย.นี้ ผู้บริหาร ก.การท่องเที่ยวฯ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และก.มหาดไทย จะเดินทางไปภูเก็ตเพื่อตรวจสอบความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะสำรวจความคิดเห็นประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากนั้นทำข้อสรุปเสนอให้รัฐบาล และศบค. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ได้ร่างมาตรฐานกลางไว้ คือ เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน และต้องได้วีซ่าสำหรับพำนักระยะยาว 90 วัน ต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ทั้งนี้ ททท. ได้สำรวจที่นั่งโดยสารของเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ต้องการบินเข้าภูเก็ตในช่วงฤดูหนาวปี 2020/2021 เป็นเที่ยวบินจากรัสเซีย 459,700 ที่นั่ง สวีเดน 27,000 ที่นั่ง และสหราชอาณาจักร 15,600 ที่นั่ง

4.ผลกระทบต่อสุขภาพกาย-จิตของผู้ป่วยที่หายแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-รัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมวิจัยผลกระทบในระยะยาวของโควิด 19 ที่มีต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยโควิด ดำเนินการในผู้ป่วย 2,000 คน ตั้งแต่เดือน ส.ค. แบ่งเป็น ผู้ป่วยอาการปานกลางถึงหนัก 1,000 คน และผู้ป่วยอาการเบา 1,000 คน หลังพบว่าวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เคยป่วยจากโควิดยังมีอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ซึมเศร้า ขาดสมาธิ ความจำถดถอยลง วิตกกังวล เครียด ปวดหัว เจ็บหน้าอก และมีฝันซ้ำตามตัว โดย มาซามิตสึ ซาฮิชิ หัวหน้าแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มหาวิทยาลัยชิชิ จ.ไซตามะ เผยว่า ผู้ป่วยโควิดที่เคยรักษาในไอซียูจากอาการปอดอักเสบ นอกจากการทำงานของปอดจะแยกลงแล้ว ยังมีความทรงจำและสมาธิถดถอย มีภาวะเครียดหลังการป่วย ซึ่งอาการทางจิตใจจะคงอยู่ 1-2 ปี และมีผู้ป่วยโรคโควิด 19 หลายรายเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทั้งที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจมาก่อน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, thestandard, mcot, nationtv, newtv, tnonthailand, thebangkokinsight, workpointtoday, xinhuathai)

- บราซิล** ผู้ติดเชื้อเกิน 4 ล้านราย จนท.ยืนยันการแพร่ระบาดช้าลง
- นิวซีแลนด์** นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น ประกาศมาตรการจำกัดเพื่อควบคุมโรคโควิด 19 ไปจนถึงกลางเดือน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน
- เมียนมา** พบผู้เสียชีวิตรายแรกในรอบกว่า 4 เดือน ถือเป็นรายที่ 7 ของประเทศ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกอย่างน้อย 22 ราย
- มาเลเซีย** ผู้ป่วยสะสมเกิน 1.5 แสนราย ประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเข้าประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ บราซิล ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สเปน อิตาลี ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีผล 7 ก.ย. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังพบผู้ถูกคุมขังในเรือนจำเมืองตาเวา รัฐซาบารุห์ ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7 ราย
- ลาว** ตรวจโควิด 19 แก่ประชาชนในประเทศทั้งหมด 40,356 คน แต่เดือน ม.ค. ผู้ติดเชื้อสะสม 22 ราย รักษาหาย 21 ราย
- อินเดีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 80,000 ราย เป็นวันที่ 2 และมากที่สุดในโลก ยอดสะสมเกิน 3.9 ล้านราย
- องค์การยูนิเซฟ** แถลงว่า บริษัทและองค์กร 28 แห่งของ 10 ประเทศ ได้ผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด 2 ปีข้างหน้า โดยยูนิเซฟจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดสรรวัคซีน COVAX ซึ่งมีองค์การอนามัยโลกเป็นแกนนำ ขณะนี้มี 76 ประเทศแสดงเจตจำนงเข้าร่วมแผนการจัดสรรวัคซีน
- องค์การนิรโทษกรรมสากล** เผย มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ทั่วโลกอย่างน้อย 7,000 คน เสียชีวิตระหว่างการระบาดของโรคนี้ โดยกว่า 1,300 คน เป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศเม็กซิโก รองลงมาเป็น สหรัฐฯ 1,077 คน สหราชอาณาจักร 649 คน บราซิล 634 คน และอินเดีย 573 คน
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วย 26,771,760 ราย เสียชีวิต 878,059 ราย รักษาหาย 18,879,668 ราย อันดับ 1 สหรัฐฯ ติดเชื้อ 6,385,285 ราย เสียชีวิต 192,009 ราย 2.บราซิล ติดเชื้อ 4,091,801 ราย เสียชีวิต 125,502 ราย 3.อินเดีย ติดเชื้อ 4,020,124 ราย เสียชีวิต 69,635 ราย 4.รัสเซีย ติด

ประเด็นข่าว

เชื้อ 1,015,105 ราย เสียชีวิต 17,649 ราย 5.เปรู ติดเชื้อ 670,145 ราย เสียชีวิต 29,405 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 121

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามธุรกิจ

-นายสุภรณ์ สัจจวรรณ เลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย และนายกสมาคมเกษตรกรปลอดภัย ระบุ การแบนพาราควอตทำให้เกษตรกรต้นทุนสูงขึ้น การใช้สารทางเลือก ไกลโฟเซต และกลูโฟซิเนต ตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ พบว่าวัชพืชไม่ตาย ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชปลูก ผลผลิตเสียหาย รวมทั้งมีความเห็นของนักวิชาการต่อสารทางเลือกว่าไม่สามารถทดแทนพาราควอตได้ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและราคา ขณะที่ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ได้สำรวจและวิเคราะห์สารตกค้างในกลุ่มสินค้าเพื่อบริโภคในประเทศไทย อาทิ น้ำตาล น้ำอ้อย แป้งมันสำปะหลัง ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดกระป๋อง ข้าวโพดอาหารสัตว์ และอื่นๆ รวม 35 รายการ ไม่พบสารพาราควอตตกค้าง และยังร่วมกับม.ขอนแก่น สำรวจความคิดเห็นเกษตรกรทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 87 ไม่เห็นด้วยต่อการแบนพาราควอต

-นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการการเกษตร กล่าวว่า กระบวนการแบนสารเคมีเกษตรจนออกเป็นประกาศ ก.อุตสาหกรรม ไม่ชอบและไม่ครอบคลุมตามข้อกฎหมายเท่าที่ควร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา กรมวิชาการการเกษตรยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารเคมีเกษตร แต่กกก.วัดอันตรายกลับเร่งรีบลงมติ ขาดความรอบคอบ และไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

-ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยากรวิชาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีสารทดแทนที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและราคาเทียบเท่าพาราควอต ไม่มีชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร สำหรับให้เกษตรกรใช้กำจัดวัชพืช มีแต่ชีวภัณฑ์ปลอมปนด้วยสารพาราควอตและไกลโฟเซต ดังนั้น การพิจารณาทบทวนยกเลิกการใช้พาราควอตในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรศึกษาไตร่ตรองอย่างรอบคอบและรอบด้านอย่างเป็นธรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รพ.เลย ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ ระบุ ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย พาราควอต คลอรีนโพส ไกลโฟเซต เพราะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง โรคเนื้อเน่า เด็กจะมีการพัฒนาช้า สารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ และสัตว์น้ำ รักโลกรักชีวิต หยุดใช้สารเคมี หนุนนโยบาย รมว.สธ. ส่วนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขระดับจังหวัด นำเกษตรกร MOU ไม่ใช้สารเคมี

ความสำเร็จการพัฒนาชุด PPE

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีใช้อย่างเพียงพอ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดแคลน จนสามารถ พัฒนาเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชุด PPE และนวัตกรรมทางการบริหารจัดการรูปแบบการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ "PPE Innovation Platform นวัตกรรม ชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล" ล่าสุด บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับ บ.ไทยแทพพีต้า จก. ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาผ้าที่ผลิตจากเส้นด้าย PET รีไซเคิล สำหรับตัดชุด PPE ประเภท Reusable Isolated Gown Level 3 เป็นรายแรกในประเทศไทย สามารถป้องกันเชื้อและการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน ซักใช้ซ้ำได้มากกว่า 50 ครั้ง พร้อมส่งมอบจำนวน 500 ชุด ให้กับอภ. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการระบาดของโควิด 19

โรคนิวโมคอคคัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า โรคนิวโมคอคคัส เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีหลายสายพันธุ์ พบได้ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนของคน เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปอดบวมและโรคติดเชื้อในกระแสเลือด สามารถแพร่กระจายสู่บุคคลอื่นโดยการไอหรือจาม ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ แนะนำให้ผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนิวโมคอคคัส หากมีไข้สูง ไอ หนาวสั่น เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์

สารสกัดจากดอกดาหลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพพบสารสำคัญกลุ่ม flavonoids และ phenolics ในดอกดาหลา สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยของผิว และมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์อีลาสเตสที่เร่งการเกิดริ้วรอยบนผิวหนังได้ สถาบันวิจัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาสารสกัดจากดอกดาหลาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่น โฟมล้างมือ สามารถใช้ได้บ่อยครั้งโดยไม่ทำให้ผิวแห้ง

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ที่อิมแพคเมืองทองธานี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุขทุกวัย” เป็นความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 130 องค์กร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้เป็นที่รู้จัก นำมาใช้ประโยชน์และการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนวิชาการ โซนภูมิปัญญา โซนบริการ และโซนผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ New Normal เข้มข้นมาตรการตรวจคัดกรอง และการป้องกันโรคโควิด 19 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ประเด็นข่าว

ข่าวปลอมเส้นเลือดอุดตันในร่างกายเตือนถึงโรคต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, js100

-สถาบันประสาทวิทยา ระบุ กรณีมีคำแนะนำว่าเส้นเลือดอุดตันในร่างกายคืออาการเตือนถึงโรคต่าง ๆ เป็นข้อมูลบิดเบือน เส้นเลือดถูกควบคุมให้มีการหดหรือขยายตัวโดยระบบประสาทอัตโนมัติ บางคนอาจสังเกตเห็นได้ชัดเจน แต่ไม่ใช่อาการเตือนโรคต่าง ๆ

ข่าวปลอมแมงกินฟันทำให้ฟันผุ

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-สถาบันทันตกรรม ชี้แจงกรณีคำแนะนำรักษาอาการปวดฟัน ฟันผุ แมงกินฟัน ด้วยการรมควันเอาแมงออก ว่า เป็นข้อมูลเท็จ ฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนแผ่นคราบฟันกลายเป็นกรดแลคติกที่มีฤทธิ์กร่อนฟัน การรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและปลอดภัย ควรหมั่นพบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากและฟันเป็นประจำทุก 6-12 เดือน